

## CHĂN NUÔI ĐÓ ĐÂY

H.T.T

### Chăn nuôi lợn

Trang trại Hoàng Lan ở xã Nghĩa Quang, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã nuôi 119 lợn nái và 1.000 lợn thịt (Khối lượng lợn thịt xuất chuồng lúc 5 tháng tuổi là 90-100 kg). Mỗi năm lãi ròng của trang trại là 300 triệu đồng.

### Chăn nuôi trâu - bò

- Năm 1989 Công ty sữa Mộc Châu đã bắt đầu giao khoán 102 con bò sữa cho dân (nông tr- ờng viên). Đến nay đã có gần 4.000 con bò sữa đ- ợc giao khoán từ năm 2005 tất cả các hộ dân nuôi bò sữa ở Mộc Châu đã trở thành cổ đông của Công ty. Công ty đang phấn đấu để đến năm 2010 mỗi hộ dân sẽ nuôi từ 18-20 con bò (thay vì 6-8 con hiện nay).

- Qua 2 năm xây dựng khu chăn nuôi tập trung ở thị trấn Ngô Mây, Phù Cát, tỉnh Bình Định đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng nh- ệ điện, đ- ờng, mặt bằng, giếng n- ớc... Hiện nay tại khu chăn nuôi tập trung đã có 9 hộ đ- ợc giao đất để xây dựng chuồng trại, trồng cỏ... cho bò, 85 con bò sữa đã đ- ợc nuôi tại khu chăn nuôi tập trung, trong đó 47 con đang cho sữa với sản lượng 530 lít sữa/ngày.

- Ngày 11/7/2007 con bò cái Lai Sind của gia đình anh Trần Ngọc Quang, xã Yên Ký, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã đẻ một lúc 3 con bê khỏe mạnh (mỗi con nặng 8-9 kg).

- Dự án khuyến nông và huấn luyện nhằm phát triển chăn nuôi bò thịt cấp xã bền vững tại Nghệ An (CARD 010-06 VIE) nhằm phát triển mô hình chăn nuôi bò thịt cấp xã có hiệu quả

kinh tế bền vững để nâng cao khả năng cung cấp thịt bò và cải thiện thu nhập cho ng- ời dân. Dự án sẽ tổ chức đánh giá hệ thống chăn nuôi bò thịt cấp xã tại tỉnh Nghệ An. Sau đó dự án sẽ xây dựng một trang trại hạt nhân (trình diễn) nhỏ và ba xã lân cận có thu nhập hộ gia đình thấp hơn mức trung bình (xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn và Nghĩa Quang) làm mô hình...

- Tỉnh Lào Cai đang tập trung tăng nhanh đàn gia súc lớn theo h- ớng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với phát triển trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn, từng b- ớc hình thành các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Với đồng cỏ tự nhiên rộng 3.220 ha, chiếm gần 10% diện tích đất nông nghiệp, tỉnh Lào Cai đang chú trọng phát triển diện tích trồng các giống cỏ nhập nội có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nh- ỡng địa ph- ơng.

Tính đến tháng 8/2007, toàn tỉnh có gần 127.000 con trâu và 22.900 con bò, lần l- ợt tăng gần 4,7% và 3,8% so với cùng kỳ năm tr- ớc.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ triển khai ch- ơng trình sữa học đ- ờng. Tỉnh sẽ chọn Tr- ờng mầm non thuộc 6 xã, ph- ờng của tỉnh làm thí điểm. Tỉnh sẽ cấp khoảng 1,5 tỷ đồng và huy động dân đóng góp 1 tỷ đồng.

### Chăn nuôi dê - cừu

Mục tiêu của dự án phát triển dê Việt Nam - Australia (CARD) là hỗ trợ các hộ nông dân nuôi dê nghèo tại các tỉnh miền Trung (bao gồm Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng) áp dụng

những công nghệ mới để nâng cao năng suất trong ngành chăn nuôi dê.

Dự án này bao gồm các hợp phần: Đào tạo cán bộ Sở nông nghiệp và TPNT và nông dân về công tác quản lý dê, thực thi các khảo sát và áp dụng chiến lược cũng như đánh giá công nghệ mới nhằm nâng cao tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của các giống dê địa phương. Các công nghệ mới bao gồm: vắc-xin phòng chống một số bệnh truyền nhiễm phổ biến. Cải thiện chuồng trại và giống cây cỏ, cải thiện giống dê và đào tạo nông dân sử dụng các công nghệ này.

- Anh Nguyễn Văn Dinh ở xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã tổ chức nuôi cừu từ năm 2005. Bắt đầu nuôi 20 cừu giống, sau 2 năm đàn cừu đã tăng gấp đôi (40 con) và lãi ròng là 45 triệu đồng. Hiện nay giá cừu giống là 90.000 đ/kg và giá cừu thịt là 35.000 đ/kg.

### Chăn nuôi thỏ

- Chị Huỳnh Thị Bạch Mai ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã làm tốt cả việc chăn nuôi thỏ và tổ chức tiêu thụ thỏ thịt cho bà con nông dân. Tháng 12/2000 chị bắt đầu nuôi 20 thỏ giống, năm 2006 đàn thỏ đã đạt 300 con. Năm 2006 chị đã tổ chức cơ sở giết mổ thỏ bảo quản đông lạnh và đưa lên TP Mỹ Tho và TP Hồ Chí Minh bán. Mỗi tháng cơ sở giết mổ thỏ của chị đã thu mua và giết mổ khoảng 800-1000 con thỏ, (sản xuất 400-500 kg thịt thỏ), tạo công ăn việc làm cho 9 công nhân.

- Hiện nay Đà Nẵng có hơn 100 hộ chăn nuôi thỏ. Ông Đỗ Văn ở phường Hoà Khánh Bắc, huyện Liên Chiểu đã nuôi hơn 100 thỏ và cung cấp thỏ giống cho 18 hộ trong khu vực. Mỗi tháng ông thu được 4-5 triệu đồng từ việc bán thỏ giống, thỏ thịt. Ông Trần Quốc Chinh ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, cách đây 1 năm mua được một đôi thỏ về nuôi, hiện nay ông đã có đàn thỏ dăm bảy chục con.

### Chăn nuôi đà điểu

- Công ty chăn nuôi đà điểu, cá sấu thuộc Công ty Khánh Việt (tỉnh Khánh Hòa) đã bắt đầu triển khai chương trình nuôi đà điểu thương phẩm trên địa bàn huyện Cam Lâm: Công ty cung cấp con giống đà điểu, hướng dẫn kỹ thuật nuôi; sau khi đà điểu được 8-10 tháng tuổi, Công ty sẽ chịu trách nhiệm thu mua đà điểu thương phẩm với giá thị trường. Hiện nay tại xã Đại Cát, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã có trại giống đà điểu với khả năng cung cấp mỗi tháng vài nghìn con giống đà điểu.

- Đầu năm 2003, Công ty TNHH Minh H- ng (Đà Nẵng) đã mua 400 con đà điểu loại 5 tháng tuổi về nuôi, đến nay tổng đàn là hơn 1400 con. Đà điểu 3-4 tháng tuổi nặng 30-35 kg với giá 2,5 triệu đồng/con; đà điểu 9 tháng tuổi nặng 120-160 kg/con với giá 1,2 triệu đồng/con. Công ty có chủ trương phát triển nuôi đà điểu trong các nông hộ, Công ty cho các hộ nông dân nợ 50% tiền bán con giống và thanh toán sau khi mua lại sản phẩm.

### Nuôi trồng thủy sản

- Ông Đỗ Thế Hùng ở thôn Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận trong năm 2005 đã tổ chức nuôi cá mú luân canh với tôm thẻ chân trắng trên diện tích 0,3 ha. Sau 10 tháng nuôi mỗi con cá mú nặng 1kg, tổng lợi nhuận cá thu được là 3 tấn, trừ mọi chi phí ông đã lãi 181 triệu đồng (giá 100.000đ/kg). Nuôi tôm thẻ chân trắng ông đã lãi 123 triệu đồng.

- Ông Lê Long ở xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức nuôi cá chình trên 6000 m<sup>2</sup> mặt nước. Nghề nuôi cá chình đã đưa lại cho ông một nguồn thu nhập là 2 triệu đồng/tháng.

- Ông Vầy Phóng Chánh ở xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức nuôi cá diêu hồng trên 6000 m<sup>2</sup> mặt nước. Hàng năm

trừ các khoản chi phí ông còn lãi hơn 100 triệu đồng.

- Đầu năm 2007, ông Thọ ở xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã mua về 100 con ếch bố mẹ giống Thái Lan và Trung Quốc để nhân giống (giá 800 ngàn đồng). Sau 3 tháng nuôi, ông đã bán ra 10.000 con ếch giống (giá 1.000 đồng/con) và 1.000 kg ếch thịt (giá 25.000 đ/kg).

Cũng trong năm 2007, ông Thọ cũng đã thả 1.400 l-ơng đồng.

Qua gần 1 năm nuôi ếch và l-ơng, ông Thọ đã thu về 44 triệu đồng. Sau khi trừ mọi chi phí ông còn lãi 10 triệu đồng.

### **Thịt lợn của Việt Nam sẽ ra n-ớc ngoài**

*Minh Quang*

Ông Chung Kim - Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc Kim Long (Bình D-ơng) vui mừng cho biết hiện Công ty đang tiến hành những thủ tục cần thiết để xuất khẩu thịt lợn. Hiện nay, dịch bệnh trên lợn ở các n-ớc khu vực châu Á đang xảy ra khá mạnh khiến l-ơng thịt khan hiếm đẩy giá thành lên cao (ở Trung Quốc giá lợn thịt đã quy đổi trên 40.000 đ/kg, nhiều n-ớc khác giá cũng trên 30.000 đ/kg), do vậy nhu cầu nhập khẩu thịt lợn là rất lớn. Năm lấy thời cơ này, ông Kim đã tìm gặp và th-ơng l-ơng với các đối tác nhằm tìm đầu ra cho con lợn. Và rất bất ngờ, tại các buổi th-ơng l-ơng, nhiều đối tác n-ớc ngoài đã đồng ý mua với số l-ơng lớn thịt lợn mảnh đã qua sơ chế của Công ty Kim Long.

Theo ông Kim, hiện nay nhu cầu nhập khẩu thịt lợn trên thế giới nói chung và các đối tác sắp nhập khẩu thịt lợn của Công ty Kim Long nói riêng là tiềm năng và hứa hẹn sẽ đem lại kim ngạch xuất khẩu cao. Trại lợn Kim Long là trại lợn nổi tiếng nhất tỉnh Bình D-ơng, bởi áp dụng quy trình nuôi lợn sạch với công nghệ hiện đại. Hiện nay, trại lợn này có trên 13.000 con và có

thể cung cấp mỗi tháng ra thị tr-ờng 2.000 con (t-ơng đ-ơng 180 tấn). Đặc biệt trại lợn này còn đ-ợc Cục thú y công nhận là trại lợn sạch, an toàn dịch bệnh, tr-ớc đây một doanh nghiệp của Hàn Quốc đã từng đặt vấn đề mua lại với giá gần 50 tỷ đồng.

Nuôi lợn sạch và an toàn dịch bệnh không những hấp dẫn với đối tác n-ớc ngoài, còn tiêu thụ nội địa cũng đ-ợc ng-ời tiêu dùng tin t-ờng về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm...

### **Giết mổ hiện đại: Thịt vẫn ch- a sạch**

*Minh Hằng*

Sản phẩm thịt động vật giết mổ thủ công đ-ơng nhiên không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn giết mổ hiện đại mà thịt vẫn ch- a sạch nhiều ng-ời tiêu dùng ch- a thật an tâm. Qua các trung tâm chuyên ngành của Cục thú y đã kiểm tra 40 lò giết mổ hiện đại trên địa bàn 3 tỉnh là TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình D-ơng. Kết quả cho thấy ở đây chuyên giết mổ tự động, mức độ nhiễm khuẩn tuy có thấp hơn so với giết mổ sàn (mổ thủ công), nh- ng vẫn không đạt chỉ tiêu về E.Coli, S.aureus, Salmonella. Còn với lợn giết mổ sàn, không treo tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, vẫn còn 25% cơ sở không đạt chỉ tiêu E.coli; 50% ch- a đạt chỉ tiêu Salmonella.

Tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh vận chuyển sản phẩm gia súc, gia cầm, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 1.700 cơ sở vi phạm. Tiêu huỷ gần 28.000 kg thịt và phủ tạng các loại, hơn 1.800 con lợn; 29 trâu bò; 6.733 gà vịt và gần 90.000 quả trứng. Kiểm tra các cơ sở chế biến đặc biệt tại 2 tỉnh Lâm Đồng và Bến Tre, phát hiện tình trạng sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm lan tràn với hơn 600 cơ sở vi phạm. Tại Đồng Nai, tới hơn 40% cơ sở chế biến kinh doanh không đạt yêu cầu.

Đối với sản phẩm từ chăn nuôi, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) sạch từ gốc (chăn nuôi sạch, giết mổ sạch, vận chuyển

sạch, chế biến sạch và kinh doanh sạch...) Vấn đề VSATTP trong môi trường ở nước ta đã và đang bức xúc cho người tiêu dùng, cho sức khỏe cộng đồng. Trách nhiệm nặng nề này phải do 3 bộ: Nông nghiệp và PTNT, Y tế và Thương mại, cùng phối hợp “tổng động binh” một cách thường xuyên bằng những biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Các cấp chính quyền cũng phải “xắn tay áo” cùng “hành quân” với các bộ chức năng trên lãnh thổ của mình. Ý thức và hiểu biết của người tiêu dùng cần được nâng cao để tích cực “tẩy chay” những sản phẩm không đảm bảo VSATTP.

### **Câu chuyện bán sữa bò tươi**

*Minh Hiếu*

Hiện các cơ sở thu mua sữa của các đơn vị có đầu tư chăn nuôi bò cho nông dân tại Lâm Đồng phần nào: giá sữa thị trường tăng cao, người chăn nuôi lại bán sữa nguyên liệu ra bên ngoài.

Ngoài các trạm thu mua sữa được đặt tại tỉnh từ trước của một số doanh nghiệp như Vinamilk, Foremost... thì thoáng qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện một số “đại lý” chuyên thu gom sữa bò nguyên liệu trong dân. Đây là một trong những lý do khiến không ít người chăn nuôi bội tín với các đối tác đang ký hợp đồng thu mua sữa. Theo khảo sát của cơ quan chức năng thì hiện tại giá sữa tươi nguyên liệu được các cơ sở vắng lại thu mua ngay tại cơ sở chăn nuôi trên dưới 8.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với giá sữa bình quân trong vòng 1 năm qua. Trong khi đó các đơn vị ký hợp đồng thu mua sữa bò nguyên liệu với nông dân tuy có điều chỉnh mức giá nhưng về cơ bản vẫn thấp hơn nhiều so với giá thị trường (lý do là đã ký hợp đồng thỏa thuận với giá cả trước đây rồi).

Theo kế hoạch, đến năm 2000 Lâm Đồng phấn đấu đạt tổng đàn bò sữa thuần ngoại trên 7300 con. Như vậy số con trên 3000 con bò sữa (trong đó, bò cái chỉ 1500 con) hiện nay là con số quá nhỏ; đồng thời sản lượng sữa tươi chỉ trên 6400 tấn mỗi năm cũng là con số không lớn so với nhu cầu sữa nguyên liệu hiện

nay của các cơ sở chế biến. Quả thực, thị trường sữa đang “nóng” là như vậy. Song, cũng cần nhắc lại câu chuyện bò sữa - sữa bò những năm 2003 - 2004 trong cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng. Những năm đó, do giá sữa giảm mạnh nên đàn bò sữa bị ảnh hưởng quá nặng nề. Người chăn nuôi phải mang sữa đến tận trạm thu mua bán rẻ với giá bèo bọt, người vẫn phải nhận sự nhạt lạnh của nhà chế biến.

Từ hiện tượng trên, với sản phẩm chăn nuôi (kể cả ngoài tỉnh Lâm Đồng) thấy rằng: quy luật thị trường ngày càng chứng tỏ sự khắc nghiệt. Vậy vấn đề ở chỗ không phải chỉ “ép” nhà sản xuất hay “ép” nhà thu mua mà quan trọng hơn là cung cách hợp đồng làm ăn theo quy luật thị trường.